

เกมที่ยอด 2

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริการทางวิชาการในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายแก่สังคม  
 ผลผลิต  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
 หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด

เครือข่ายบริการวิชาการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ขององค์ประกอบที่ ๕ (การบริการทางวิชาการแก่สังคม) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ
บริการถ่ายทอดความรู้ ทั้งระดับด้านวิชาชีพตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญ ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กร ชุมชน และสังคม อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม เหมะสมรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม	๔.๑ บริการทางวิชาการด้านวิชาการตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กร ชุมชน และสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อบริการแก่ประชาชน และสังคม</li> <li>▪ โครงการสร้างหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ บริการแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น</li> <li>▪ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันแบบครบวงจร (one stop service) เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ</li> <li>▪ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการให้บริการวิชาการผ่านระบบ Internet ของสถาบัน</li> <li>▪ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ</li> </ul>	คผต., ตศ., นว., สค.  บ.อก.  บ.อก.  สทว.  คผต., ตศ., นว., สค.
	๔.๒ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงการปลูกฝังยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษ การฝึกอบรมและบุคลากร</li> <li>▪ โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการจากการใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกัน กับหน่วยงาน ชุมชนและสังคม</li> <li>▪ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะในการป้องกันตนเองให้กับสตรีและเด็ก</li> <li>▪ โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม</li> </ul>	ทุกหน่วย  คผต., ตศ., นว., สค.  คผต.  ตศ.